

# HỘI LÁI XE TRƯỜNG SƠN TỈNH THÁI BÌNH Trọn vẹn nghĩa tình đồng đội

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Thái Bình đã tiễn hàng chục vạn thanh niên lên đường ra trận, trong đó có hàng vạn người làm nhiệm vụ lái xe, phục vụ trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Không quân mua bom bão đạn, họ ngày đêm bám đường, bám xe, vận chuyển kịp thời vũ khí, khí tài, lương thực, thực phẩm chi viện cho mặt trận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Vì nhiệm vụ cao cả và thiêng liêng khi Tổ quốc cần, có những người lính lái xe Trường Sơn mãi mãi không được trở về quê mẹ. Máu xương của họ đã hòa vào từng tấc đất, từng cánh rừng Trường Sơn huyền thoại. Những người may mắn trở về quê hương, dù còn mang trong mình những vết thương chiến tranh, chịu nhiều đau đớn, giầy vò của chất độc da cam nhưng vẫn lạc quan, vẫn vượt lên nỗi đau để lập nghiệp. Về với cuộc sống đời thường, những người lính lái xe Trường Sơn năm xưa, hàng năm vẫn tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, động viên nhau khi ốm đau, quyền góp, giúp đỡ vật chất cho những đồng đội hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đặc biệt, từ sau Đại hội lần thứ nhất năm 2016, Hội lái xe Trường Sơn tỉnh Thái Bình đã triển khai nhiều hoạt động, không chỉ thăm đăm nghĩa tình đồng đội mà còn góp phần tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Hội thực sự trở thành địa chỉ để những người đồng chí, đồng đội từng kể vai sát cánh trong phần đời tuổi trẻ có cơ hội gặp gỡ, ôn lại một thời "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước", là "mái nhà chung" tiếp thêm sức mạnh cho những người lính năm xưa vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.



Hội lái xe Trường Sơn tỉnh Thái Bình thăm Bảo tàng tác phẩm hậu chiến tranh của nhà văn Minh Chuyên.

Chủ chốt của Hội. Bám sát tình hình của từng chi hội để động viên và tuyên truyền đến từng hội viên, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, Hội luôn quán triệt, thực hiện tốt nghị quyết, phương hướng hoạt động đã đề ra; phát huy tốt truyền thống bộ đội Trường Sơn anh hùng, thực hiện tốt hoạt động nghĩa tình đồng đội bằng việc làm cụ thể, quy tập 7 hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang quê nhà.

Trong hoạt động tình nghĩa đồng đội, Hội thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên, giúp

đỡ lẫn nhau cả về tinh thần lẫn vật chất để cùng nhau vượt lên trong cuộc sống. Đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Mặc dù chưa thu hội phí mà chỉ đóng góp quỹ tình nghĩa nhưng Hội đã tổ chức thăm viếng, tặng quà, ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai với tổng số tiền trên 80 triệu đồng. Đặc biệt, Hội đã vận động các hội viên là doanh nhân ở trong và ngoài tỉnh ủng hộ xây nhà tình nghĩa, tặng quà và tặng sổ tiết kiệm cho những hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 300 triệu đồng.

Rời quân ngũ, những người

lính Trường Sơn năm xưa vẫn luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, gần bó trong cộng đồng dân cư, giữ gìn và phát huy bản chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân và gia đình xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần chiến đấu dũng cảm của Bộ đội Cụ Hồ để thế hệ hôm nay và mai sau mãi mãi tự hào về Trường Sơn, về đường Hồ Chí Minh...

## Cựu chiến binh Trịnh Hải Lưu, Chủ tịch Hội lái xe Trường Sơn tỉnh Thái Bình



Thời gian qua, tuy còn nhiều khó khăn nhưng với lòng nhiệt tình, Hội lái xe Trường Sơn tỉnh Thái Bình đã tổ chức nhiều hoạt động thể hiện nghĩa tình đồng đội. Mong rằng các hội viên tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống bộ đội Trường Sơn, tỏa sáng trong đời thường, xứng đáng hơn nữa với hào khí anh hùng của bộ đội Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh năm xưa. Xây dựng tổ chức Hội ngày càng lớn mạnh cả về lượng và chất. Cùng với đó, chăm lo chu đáo mọi chế độ, chính sách có liên quan đến hội viên và làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội. Tích cực vận động sự ủng hộ của các cơ quan, doanh nghiệp và các đồng đội có điều kiện giúp đỡ cả về tinh thần và vật chất để duy trì hoạt động hội.

## Cựu chiến binh Phạm Văn Ban, phường Đé Thám, thành phố Thái Bình



Kỷ ức hào hùng những ngày binh lửa tham gia chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn mãi là biểu tượng cho khát vọng tự do của dân tộc Việt Nam. Trên đường Trường Sơn, không ai đếm xuể khó khăn chống chọi. Sự sống và cái chết rất mong manh. Thế nhưng, niềm tin chiến thắng và ý chí quyết tâm đã giúp những người lính vượt lên tất cả. Nhờ đó mà dù đã nghỉ hưu hơn 30 năm nhưng tôi luôn giữ mãi nhiệt huyết của những năm tháng gian nan nhưng hào hùng đó. Tôi tích cực tham gia công tác tại địa phương với nhiều vị trí công tác tại tổ dân phố cũng như phường Đé Thám. Đồng thời, luôn đồng hành cùng Hội lái xe Trường Sơn tỉnh Thái Bình trong các hoạt động nghĩa tình đồng đội, "Đền ơn đáp nghĩa".

## Cựu chiến binh Phạm Ngọc Sơn, xã Phú Châu, huyện Đông Hưng



Trở về quê hương sau 2 lần tham gia chiến đấu, mang trên mình thương tật 62% nhưng ý chí của người lính Cụ Hồ vẫn thôi thúc tôi phải tiếp tục vươn lên để chiến thắng bệnh tật. Với kinh nghiệm lái xe sau ba năm ở chiến trường, tôi mạnh dạn đầu tư mua 1 chiếc ô tô để vận chuyển hàng hóa. Sau đó thành lập Hợp tác xã Vận tải thủy bộ thương binh Đông Hưng (hiện nay là Xí nghiệp Vận tải 27/7 Đông Hưng) với 20 hội viên đều là thương binh. Đến nay, Xí nghiệp tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 200 lao động là thương binh, bệnh binh, bộ đội xuất ngũ, con em gia đình chính sách. Đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động nghĩa tình đồng đội như hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo và đồng đội có hoàn cảnh khó khăn.

## Cựu chiến binh Nguyễn Hữu Bản, phường Đé Thám, thành phố Thái Bình



Là người lính từng vào sinh ra tử ở chiến trường khốc liệt, tôi thực sự may mắn khi được trở về, được sống trong hòa bình. Rất nhiều đồng đội của tôi đã nằm lại nơi chiến trường; có nhiều người trở về thân thể không còn nguyên vẹn; cuộc sống của nhiều người vô cùng khó khăn. Tôi luôn tâm niệm làm sao để đóng góp nhiều cho xã hội, cho sự phát triển đi lên của quê hương. Vì vậy, trong quá trình hội nhập kinh tế, tôi đã thành lập công ty và tạo việc làm ổn định cho gần 100 lao động địa phương là bộ đội phục viên và con em gia đình chính sách. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện của địa phương và của Hội; luôn hoàn thành nghĩa vụ với nhà nước, được UBND thành phố Thái Bình tặng nhiều giấy khen vì có thành tích chấp hành tốt chính sách thuế và các hoạt động xã hội, từ thiện.

## Cựu chiến binh Đỗ Thị Nhung, phường Tiên Phong, thành phố Thái Bình



Khi vừa tròn 18 tuổi, tôi đã đăng ký đi bộ đội và vào chiến trường miền Nam với nhiệm vụ chính là chiến sĩ nuôi quân, rong ruổi theo xe phục vụ chiến trường. Đường Trường Sơn ngày ấy chỉ là một con đường mòn đỉ cho một xe chạy, lấy lợi, khúc khuỷu và đầy đặc những hố bom, máy bay địch có thể ném bom bất cứ lúc nào. Ngày hiểm lượn cận kề nhưng chúng tôi luôn cống hiến hết mình, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trở về địa phương, tuy cuộc sống còn khó khăn và sức khỏe yếu nhưng tôi vẫn luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Sinh hoạt tại tổ chức hội, chúng tôi được ôn lại những kỷ niệm về một thời gian nan nhưng hào hùng và luôn cảm thấy thật tự hào vì đã đóng góp một phần công sức cho đất nước. Mong rằng thế hệ trẻ hôm nay sẽ luôn trân trọng, giữ gìn, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp ấy.

MINH NGUYỆT

# Bảo đảm an toàn cho người lao động

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng, môi trường làm việc, bảo đảm sức khỏe cho người lao động, ổn định sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế, đóng góp cho tăng trưởng xã hội.

Đặc thù lao động ngành điện tiềm ẩn rủi ro cao bởi người lao động (NLĐ) thường xuyên phải làm việc trên cao, trong trạm điện, trên hệ thống đường dây tải điện... Hiểu rõ điều đó, Công đoàn Công ty Điện lực Thái Bình luôn chủ động, tích cực tham gia vào việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy trình, quy phạm nghiêm ngặt trong công tác quản lý, vận

hành, sản xuất; trang bị phương tiện bảo đảm an toàn, tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn cho NLĐ. Ông Vũ Hữu Hưng, Công đoàn Công ty Điện lực Thái Bình cho biết: Công đoàn Công ty đã phối hợp với chuyên môn triển khai văn hóa an toàn lao động trong sản xuất, kinh doanh, thực hiện đồng bộ các giải pháp ngăn chặn tai nạn lao động và sự cố

do chủ quan. Công tác kiểm tra, giám sát về an toàn lao động được các cấp lãnh đạo, cán bộ công đoàn, cán bộ an toàn lao động quan tâm thực hiện hàng ngày dưới nhiều hình thức. Tại các đơn vị, Công đoàn đã đẩy mạnh phong trào xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn về sinh sản xuất (ATVSLĐ), góp phần cải thiện điều kiện làm việc cho NLĐ. Các đơn vị cũng bố trí

công việc phù hợp với điều kiện, tình trạng sức khỏe của NLĐ, đồng thời thực hiện tốt chuyển đổi số, bảo đảm an toàn trong lao động sản xuất, tổ chức các lớp bồi dưỡng, huấn luyện về an toàn lao động...

Còn tại Công ty Tân Đề, các nhà máy hầu hết đều nằm ven các tuyến đường giao thông huyết mạch có mật độ người và phương tiện tham gia giao thông cao như quốc lộ 10, đường 39B. Vì vậy, công tác bảo đảm an toàn cho NLĐ luôn được Công ty chú trọng. Theo bà Phạm Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty: Công ty Tân Đề xác định bảo đảm an toàn giao thông là một trong những nhiệm vụ quan trọng của doanh nghiệp. Do vậy, ngay từ khi tuyển dụng, Công ty đã phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn NLĐ các quy định của Luật Giao thông đường bộ, cách thức di chuyển ra, vào nhà máy. Trước khi rời nhà máy ra về, công nhân đều được nhắc nhở thực hiện các biện pháp tham gia giao thông an toàn như đội mũ bảo hiểm, không phóng nhanh vượt ẩu. Tại các nhà máy của Công ty Tân Đề, vào buổi sáng sớm, chiếu tối khi công nhân đến làm và ra về đều có tổ tự quản an toàn giao thông trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn công nhân tham gia giao thông, tránh gây ùn tắc và xảy ra va chạm, tai nạn.

Nhằm bảo đảm ATVSLĐ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng tháng hành động về ATVSLĐ. Phối hợp tuyên truyền về những nguy cơ rủi ro gây mất an toàn lao động cũng như biện pháp kiểm soát các yếu tố nguy hiểm tại nơi làm việc, kiểm tra công tác ATVSLĐ tại một số



Tổ chức công đoàn luôn quan tâm đến công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp.

đơn vị, doanh nghiệp có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Tại các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tổ chức treo băng rôn, pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng tháng hành động về ATVSLĐ trong khu vực sản xuất; tổ chức huấn luyện ATVSLĐ, kiểm tra môi trường lao động; khám sức khỏe định kỳ cho NLĐ; rà soát việc chấp hành các quy định về bảo hộ lao động, quy trình, biện pháp làm việc trong đơn vị. Theo lãnh đạo Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh, đồng hành cùng NLĐ, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động về ATVSLĐ. Thông tin, tuyên truyền, tư vấn, phổ biến chính sách, pháp luật về ATVSLĐ, các biện pháp bảo đảm an toàn cho NLĐ. Đẩy mạnh phong trào quần chúng làm công tác bảo hộ lao động và tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác

bảo hộ lao động. Ngoài ra, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức mít tinh tuyên truyền, ký cam kết thi đua bảo đảm ATVSLĐ tại các đơn vị, doanh nghiệp. Tổ chức diễn tập phòng cháy, chữa cháy tại chỗ nhằm nâng cao nhận thức của NLĐ, hạn chế tối đa tai nạn lao động, cháy, nổ tại đơn vị, doanh nghiệp. Với những hoạt động hiệu quả, hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn và NLĐ đều hiểu và thực hiện tốt hơn các quy định về ATVSLĐ, phòng, chống cháy, nổ. Hàng trăm doanh nghiệp đã tự kiểm tra công tác bảo đảm ATVSLĐ và máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ trước khi đưa vào sử dụng. Trong thời gian tới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn về ATVSLĐ đối với người sử dụng lao động và NLĐ. Sở cũng tăng cường thanh tra, kiểm tra việc

thực hiện công tác ATVSLĐ tại các đơn vị, cơ sở hoạt động trong lĩnh vực thương mại và tại nạn lao động; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cần chấp hành nghiêm pháp luật về lao động, ATVSLĐ; xây dựng và thực hiện đầy đủ nội quy, quy trình làm việc bảo đảm an toàn của máy móc, thiết bị và nơi làm việc; tổ chức huấn luyện ATVSLĐ đầy đủ cho các nhóm đối tượng; trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho NLĐ; cải thiện điều kiện lao động; kiểm định và khai báo sử dụng máy móc, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Các đơn vị, doanh nghiệp phải chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống cháy, nổ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu về ATVSLĐ, bảo đảm an toàn cho NLĐ, góp phần ổn định xã hội, phát triển kinh tế bền vững.

MAI THÚ



Công nhân Điện lực Tiên Hải kiểm tra, bảo dưỡng trạm biến áp, bảo đảm cấp điện ổn định, an toàn.

Ảnh: MANH THẮNG